

เกษตรฯหนูนเจาะตลาดรัสเซีย หลังงดนำเข้าสินค้า‘สหรัฐ-อียู’

เกษตรฯเตรียมเจาะตลาดรัสเซีย หลังประกาศงดนำเข้าสินค้าจากอียูและสหรัฐ เตรียมข้อมูลพีช 4 ชนิด “ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์ม น้ำมัน และอ้อย” ตอบโจทย์คสช.

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า วันนี้ (21 ส.ค.) จะมีการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง เพื่อหารือภารกิจที่สำคัญโดยภารกิจเฉพาะหน้าที่เป็นโอกาสของสินค้าเกษตร ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ไปศึกษาว่า สินค้าเกษตรชนิดใดบ้างที่จะสามารถส่งออกไปยังรัสเซียได้เพิ่ม หลังจากที่รัสเซียประกาศงดนำเข้าสินค้าเกษตรจากสหภาพยุโรป (อียู) และสหรัฐ เพื่อตอบโต้กรณีที่อียูและสหรัฐประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจกับรัสเซีย จากการตีความขัดแย้งเรื่องดินแดนในยูเครน

สำหรับสินค้าเกษตรที่รัสเซียสั่งงดนำเข้าจากอียูและสหรัฐ ประกอบด้วยเนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อปลา สัตว์ปีก นม ผลิตภัณฑ์จากนม ผักและผลไม้ โดยปีที่ผ่านมารัสเซียมีการนำเข้าสินค้าเกษตรจากอียูและสหรัฐ มูลค่าประมาณ 19,800 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 594,000 ล้านบาท เป็นสินค้าจากอียูมูลค่า 18,500 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 555,000 ล้านบาท และสินค้าจากสหรัฐ มูลค่า 1,300 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 39,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ต้องถือว่ากลุ่มประเทศในอเมริกาใต้ ได้แก่ บราซิล อาร์เจนตินา และชิลี ขยับตัวเร็วกว่าไทย เพราะใช้โอกาสนี้ไปนำเสนอสินค้าของตนเพื่อส่งออกให้รัสเซียแทนแล้ว ส่วนใหญ่สินค้าที่กลุ่มประเทศอเมริกาใต้ เสนอให้รัสเซียจะเห็นพวกถั่วเหลือง น้ำตาล มีเนื้อหมูจาก

ชิลีบ้างเล็กน้อย มองว่ามีโอกาสที่สินค้าปศุสัตว์ และสินค้าประมงไทยจะมีโอกาสเจาะตลาดรัสเซียได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพดี อีกทั้งยังได้เปรียบเรื่องต้นทุนการขนส่ง เพราะระยะทางจากไทยไปรัสเซียสั้นกว่า

นอกจากนี้ ที่ประชุมสศก.ยังได้รายงานข้อมูลพื้นฐาน และสถานการณ์ของสินค้าเกษตร 4 ชนิด ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์ม น้ำมัน และอ้อย เพื่อเตรียมข้อมูล ให้กับคณะอนุกรรมการร่วมจัดทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ 4 สินค้า ที่มี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธาน หากประธานคณะอนุกรรมการฯ นัดประชุมก็พร้อมที่จะรายงานข้อมูลสินค้าเกษตรทั้ง 4 ชนิดเพื่อขับเคลื่อนนโยบายได้ทันที

ส่วนการจัดทำยุทธศาสตร์สินค้าข้าวที่มีอยู่ 5 ด้าน ตามแนวคิดที่สภาหอการค้าไทย ได้เสนอให้คสช.เห็นชอบเป็นยุทธศาสตร์การผลิตที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรฯ 3 ด้าน และให้สภาหอการค้าไทยนำกลับมาหารือกับกระทรวงเกษตรฯและกระทรวงพาณิชย์นั้น กระทรวงเกษตรฯได้หารือร่วมกับนายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานสภาหอการค้าไทยแล้ว ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการยุทธศาสตร์ข้าว ตามที่สภาหอการค้าไทยนำเสนอ แต่มีการปรับปรุงรายละเอียดเล็กน้อย ซึ่งจะนำยุทธศาสตร์ข้าวที่หารือร่วมกันแล้วนี้ส่งให้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) พิจารณาด้วย หากกรอ.เห็นชอบ กระทรวงเกษตรฯพร้อมนำมาดำเนินการเป็นแผนงานของกระทรวง